



บุรพาวาไรตี้ “สายตรงบุรพา”

ตอน กองทุนมหาวิทยาลัยบุรพามั่นคงเพื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บุรณเดชาชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้เข้าสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยบุรพา เกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง “กองทุนมหาวิทยาลัยบุรพามั่นคงเพื่อผู้ปฏิบัติงาน”



ถาม “ ที่มาที่ไปของการจัดตั้งกองทุนมหาวิทยาลัยบุรพามั่นคงเพื่อผู้ปฏิบัติงาน ”

ตอบ กองทุนนี้เป็นแนวคิดของ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชรินทร์ กาสลัก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ท่านมาเล่าให้ฟังว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยบุรพามีเงินเหลือจ่ายจากเงินอุดหนุนรัฐบาลอยู่จำนวนหนึ่ง มหาวิทยาลัยน่าจะนำมาทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากร ผมทำงานที่นี้มาเป็นระยะเวลาพอสมควร เห็นว่าสิ่งหนึ่งที่ผมมีความตั้งใจที่จะให้มหาวิทยาลัยบุรพามีสวัสดิการที่ดี เราจึงหวังกันว่าจะตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาสักกองทุนหนึ่ง ตอนแรกผมตั้งชื่อว่า “กองทุนบุรพามั่นคง” ซึ่งภายหลังรองศาสตราจารย์ ดร.สุนนต์ สกลไชย ประธานกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยบุรพา ท่านคิดว่าควรเพิ่มคำว่าเพื่อบุคลากรด้วย ซึ่งเป็นสิ่งดีจึงใช้คำว่า “กองทุนมหาวิทยาลัยบุรพามั่นคงเพื่อผู้ปฏิบัติงาน” กองทุนฯ นี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เริ่มทำเพราะต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นคง

ความมั่นคงคือ การที่เราได้มีชีวิตอยู่อย่างปกติสุข ความมั่นคงของมนุษย์เบื้องต้น ก็ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง มนุษย์ต้องอาศัย ปัจจัย ๔ ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ใช้เงิน เมื่อเป็นเช่นนี้มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องมีเงินสำรองไว้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เงินที่จะนำมาจัดตั้งกองทุนนี้เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นเงินของส่วนกลางที่มหาวิทยาลัยดูแล และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวบุรพา เพราะมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญแก่บุคลากร



ถาม วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ

ตอบ “กองทุนมหาวิทยาลัยบุรพามั่นคงเพื่อผู้ปฏิบัติงาน ”

ใช้เพื่อบุคลากรสำรองให้เป็นเซฟตี้เน็ต (Safety Net) ให้เป็นหลักประกันความมั่นคงแก่บุคลากร มีวัตถุประสงค์อยู่ ๔ ประการคือ

๑. เพื่อสมทบจ่ายในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
๒. เพื่อสมทบจ่ายค่าชดเชยและเงินทดแทน
๓. เพื่อสมทบจ่ายเงินสวัสดิการ
๔. เพื่อสมทบจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ เงินประจำตำแหน่งประภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร และเงินประจำตำแหน่งอื่น ตามข้อบังคับระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย



ในกรณีต่างๆ นี้ถ้ามหาวิทยาลัยไม่เตรียมเงินไว้ ไม่มีหลักประกัน อาจเป็นไปได้ในอนาคตที่มหาวิทยาลัยอาจจะมีเงินเพียงพอที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ จะทำให้บุคลากรได้รับความเดือดร้อน วัตถุประสงค์ทั้ง ๔ ข้อนี้ ที่เป็นการจ่ายในกรณีฉุกเฉินของส่วนงานในมหาวิทยาลัยที่ประสบปัญหา อาจไม่ได้ประโยชน์ในทันทีในวันนี้ แต่จะเป็นประโยชน์ต่อไปในวันหน้า ผมเชื่อว่าสวัสดิการสำหรับพนักงานคงจะดีขึ้นเมื่อมหาวิทยาลัยมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น



ถาม ความคืบหน้าในการจัดตั้งกองทุนฯ ดำเนินการขึ้นไหนแล้ว

ตอบ สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบเรื่องข้อบังคับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งต่อไปมหาวิทยาลัยต้องดำเนินการแต่งตั้งกรรมการกองทุนฯ ขึ้นมา เพื่อดูแลบริหารจัดการกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการใช้งานต้องทำตามวัตถุประสงค์ทั้ง ๔ ข้อที่เข้าสภาฯ เท่านั้น ถ้าผู้บริหารประสงค์จะใช้เพื่อการอื่น ต้องแก้ไขข้อบังคับในสภาฯ เท่านั้น ที่เป็นเช่นนี้เพราะวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ต้องการให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมมากที่สุด



ถาม สิ่งที่ท่านฝากไว้กับชาวบูรพาเกี่ยวกับกองทุน

ตอบ กองทุนฯ เป็นความตั้งใจอย่างยิ่งของผม ตั้งแต่ระยะแรกที่เข้ามาบริหารผมก็พูดถึงเรื่องสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงาน ผมสนใจในเรื่องความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติงานทุกคนเมื่อเกษียณอายุไปแล้ว ขณะที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยก็ต้องการให้มีความสุขและมีความมั่นคง คิดว่าเรื่องนี้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนยังได้รับจากมหาวิทยาลัยน้อยไป ผมจึงต้องการจะทำให้ดีขึ้น เป็นขั้นตอนแรกที่จะทำให้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน กองทุนนี้เป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่ง ซึ่งในอนาคตถ้าทำได้ก็จะทำมากกว่านี้ โดยจัดให้มีเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพมากกว่านี้ เช่น ปัจจุบันผู้ปฏิบัติงานจ่ายเงินสะสมอยู่ร้อยละ ๒ - ๓ และมหาวิทยาลัยจ่ายเงินสมทบอีก ร้อยละ ๓ ซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้สมทบมากกว่านี้ แต่จะดำเนินการก็ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยมีเงินเพียงพอ ถ้าเป็นไปได้มหาวิทยาลัยควรจะจ่ายที่ร้อยละ ๕ และผู้ปฏิบัติงานต้องสมทบอีก ร้อยละ ๑๓ สุดท้ายแล้วก็จะมีร้อยละ ๒๐ เมื่อเกษียณอายุการปฏิบัติงานของเงินสะสมไว้ตลอดชีวิตการทำงานในมหาวิทยาลัยบูรพา ก็จะทำให้มีความมั่นคงมากขึ้นในระดับหนึ่ง แต่จะทำได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยมีฐานะด้านการเงินที่มั่นคง ซึ่งในอนาคตอาจมีความเป็นไปได้

ในโอกาสนี้ต้องขอบคุณสภามหาวิทยาลัยเป็นอย่างสูง ในการเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนฯ ดังกล่าวซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชาวมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ติดตามชม รายการบูรพาว่าไรดี “สายตรงบูรพา” ผ่านทาง

<https://youtube.com/user/BuraphaUniversity>

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร.๐ ๓๘๑๐ ๒๑๒๐-๓

รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
บรรณาธิการ

ตรวจข่าว : นางกรนิษฐ์ อธิจิราวัชร
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

จัดทำโดย : นลินรัตน์ อ่ำช้าง
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ



www.facebook.com/มหาวิทยาลัยบูรพา



<https://www.youtube.com/Burapha University>